

SDG 1. Xóa nghèo

Trường đã tuyển thẳng đại học chính quy năm 2023, trong đó có đối tượng thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Về miễn giảm học phí: Trường đã xét, thực hiện miễn, giảm học phí cho 1.261 lượt sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 378 đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trợ cấp xã hội cho sinh viên dân tộc khu vực cao, SV mồ côi, SV hộ nghèo, SV con người nhiễm chất độc hóa học, con thương binh, bệnh binh. Xét cấp học bổng khuyến khích học tập: Trường trích hơn 8% từ quỹ học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập 2.256 lượt suất học bổng với tổng số tiền 23.606.278.155 đồng cho sinh viên chính quy.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỄ PHÁT ĐỘNG
NGÀNH GIÁO DỤC ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIẾT HẠI
DO Cơn Bão SỐ 3 GÂY RA

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2024

BIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯƠNG BẠI HỌC TRƯỜNG MẠI
HỖ TRỢ
NGƯỜI BỊ THIẾT HẠI TRONG VÙNG ANH HƯNG KHI BÃO LỤ NĂM 2024
SỐ TIỀN 150.000.000 ĐỒNG
(MỘT TRĂM NĂM MƯƠI TRIỆU ĐỒNG)



Thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, xác nhận khác cho sinh viên như: xác nhận vay vốn, mua vé tháng xe bus, đăng ký ở KTX Mỹ Đình, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp; đồng thời cung cấp, đào tạo kỹ năng ứng tuyển cho sinh viên thông qua đó tăng cường kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên gia tăng cơ hội kết nối với các doanh nghiệp để ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh, cộng tác viên, nhân viên chính thức,...

Ảnh

Hỗ trợ tài chính với các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững tại địa phương: hỗ trợ và gây quỹ quyên góp ủng hộ các địa phương khó khăn bao gồm người dân, trẻ em ở các vùng dân tộc, xa xôi hẻo lánh về sức người và vật chất, tặng quà là đồ dùng học tập thiết thực. Ủng hộ đồng bào tại các tỉnh phía Bắc và sinh viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và hoàn lưu bão số 3 với tổng số tiền 301.000.000 đồng.

Trường tham gia Đào tạo giúp các doanh nghiệp: “QUẢN TRỊ TỔ CHỨC – TÁI TẠO ĐỀ BÚT PHÁ” với vai trò là chuyên gia đào tạo về chiến lược và hệ thống kinh doanh nhằm

chia sẻ về kiến thức giá trị cho chủ đề **XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI HỆTHỐNG KINH DOANH HIỆU QUẢ.**



Tham gia giảng dạy trực tiếp Chuỗi chương trình đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp trái cây sang thị trường Trung quốc. **CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.**



PGS, TS. Phan Thế Công - Trường Đại học Thương mại tham gia dự án: Sustainable Healthy Diets- Chế độ ăn uống lành mạnh bền vững". Bằng chứng và giải pháp mới để tăng cường việc làm giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp siêu nhỏ và các tác nhân phi chính thức trong hệ thống thực phẩm, bao gồm các nhà bán buôn, chế biến, phục vụ ăn uống và bán lẻ, mang lại lợi ích cho 9,8 triệu người trên tám quốc gia.

